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เปิดประชุมเวลา 9.00 น. 
นพ.ปัญญา สอนคม  ประธานท่ีปรึกษากล่าวเปิดประชุม 
 ทมีทีป่รกึษามคีวามเขา้ใจ มากหรอืน้อยในเรื่องแนวคดิ และทกัษะทีจ่ าเป็น เราทราบเรื่องการ
ท างานเป็นทมี  positive  learning, ตอนทา้ยเราบอกว่าถงึเวลาแลว้ทีจ่ะเอาความรูค้วามเขา้ใจมาท างาน  
และ benchmark ตวัเอง  หวงัว่าทุกท่านคงท าตวัใหส้บายและร่วมมอืกนัอย่างเตม็ที ่  
 จะเสนอใหเ้ปลีย่นวธิกีารประชุม  ก าหนดบทบาทหน้าที ่เช่น ผูน้ าทมี ผูบ้นัทกึ ผูส้งัเกตการณ์  ควร
จะผลดัเปลีย่นกนั  เมื่อทีป่รกึษาไปแต่ละที ่ ท่านอาจจะมบีทบาทเปลีย่นไป   
 อาสาสมคัร  พ.สกล ท าหน้าทีผู่บ้นัทกึ  คุณทศันียท์ าหน้าทีผู่ส้งัเกตการณ์ 
 
แนะน าตวั 
ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 
 อยากจะตรวจสอบว่าแต่ละคนจะcontribute ใหก้บัโครงการนี้ในระดบัไหน  จะขอใหแ้ต่ละท่าน
แนะน าตวัและความคดิทีจ่ะมบีทบาทในโครงการนี้ 
รศ.นพ.ไพโรจน์ วิทูรพณิชย ์  
 หมอต าแย รพ.จุฬา  เขา้มามสีว่นร่วมผ่านราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย  เขา้มามสีว่น
ร่วมตัง้แต่ประชุมเชงิปฏบิตักิารทีร่พ.เทพธารนิทร ์เหน็ว่ามปีระโยชน์ เพราะเป็นศาสตรแ์ละศลิป์ซึง่ตะวนัตก
พฒันามานานแลว้  เราจะเอามาพฒันาใหถู้กกบัโฉลกกนัระบบของไทย  บทบาททีศ่รทัธาและเขา้มาร่วมคอื
เป็นทีป่รกึษา  ซึง่ถ้าไม่ปรกึษากจ็ะใหค้ าปรกึษา  เมื่อม ีmock survey กจ็ะเขา้ไปคลุกคลดีว้ย  ท าเพือ่รู้
เพือ่ใหค้ าปรกึษา  สิง่ทีค่าดหวงัคอืเพือ่ใหศ้าสตรแ์ละศลิป์เขา้ไปเป็นกจิวตัรประจ าวนัของระบบสาธารณสุข
ไทย  เขา้ไปอยู่ในจติวญิญาณของทุกคนของระบบ  รวมทัง้ประชาชนทุกคน  ประชาสงัคม HA จะส าเรจ็และ
ยัง่ยนืต่อไปไดต้อ้ง 
พญ.อทุุมพร ก าภ ูณ อยุธา 
 ไม่ไดม้ชีื่อว่าตดิอยู่กบั รพ.ไหน  ขณะน้ีดแูลรพ.ชุมชนและรพ.เอกชน  ไดพ้ยายามลากจงู รพ.ที่
เกีย่วขอ้งเขา้มาในกระบวนการเพราะคดิว่าจะช่วยใหเ้กดิการพฒันาและมาช่วยเราท า  ดกีว่าทีจ่ะท ากนัเอง
สะเปะสะปะ  เขาไม่ขอกจ็ะตอ้งลงไปเสอืก  เพราะเป็นความรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งพฒันา  ไม่ใช่ท าแลว้ไดก้บั
รพ.อย่างเดยีว 
พ.สกล 



 ตอนแรกรูส้กึว่าตวัเองความรูน้้อย  เหน็อะไรทีเ่ป็นของใหม่กจ็ะวิง่เขา้หา  HA น่าจะท าให ้รพ.
น่าเชื่อถอื  ไม่เหน็ดว้ยกบัค าว่าประกนัคุณภาพ เพราะจะท าใหค้นเขา้ใจว่ารกัษาไดทุ้กอย่าง   
ศ.นพ.สุชาติ อินทรประสิทธ์ิ 
 สวรส.เขา้ไปช่วยศกึษาตน้ทุนของ รามาธบิด ีท าใหม้คีวามส าพนัธแ์นบแน่น  เขา้ใจเรื่องนี้มากขึน้
เมื่อไปดงูานทีแ่คนาดา  มุ่งหวงัว่ารพ.น่าจะเป็นทีพ่ึง่ของประชาชน  น่าจะมกีารพฒันารพ.ใหเ้ป็นมาตรฐาน  
ใหเ้ป้นทีไ่วเ้นื่อเชื่อใจ  อยากใหค้วามเชื่อถอืเกดิขึน้โดยไม่ไดใ้ชก้ฎเกณฑ ์ เป็นวธิกีารวธิหีนึ่งทีจ่ะท าใหก้าร
พฒันารพ.เป็นทีพ่ึง่พาของประชาชนไดใ้นอนาคต 
 เราควรจะรูว้่าตวัเราเองมคีวามสามารถแค่ไหนก่อนทีจ่ะไปดแูลคนอื่น  จะใหเ้วลาใหม้ากทีสุ่ด  
เพราะคดิว่าเป็นการพฒันาตนเองดว้ย  คงตอ้งวางแผนระยะยาว 
พ.ต.อ.นพ.ชุมศกัด์ิ พฤกษาพงษ์ 
 มาตามหน้าทีใ่นฐานะเลขาธกิารราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นทีป่รกึษาต่อเนื่องกนั
มา  เมื่อเปลีย่นวาระเลขาคนใหม่กใ็หป้ระชุมต่อ  เป็นความสนใจสว่นตวัอยู่แลว้ กระบวนการน้ีเป็น QA 
อย่างหนึ่งส าหรบัผูบ้รโิภคไทย ซึง่สมควรไดภ้ายในเวลา 5-10 ปีขา้งหน้า  ในช่วงตน้เป็นระบบสมคัรใจ  แต่
กค็วรจะมกีฎหมายมาบงัคบั  มฉิะนัน้จะเป็นแบบไทยๆไปอกีนานแสนนาน 
 มผีูเ้สนอว่าหน้าตาอาวุโสอย่างนี้น่าจะเป็นผูน้ าทมีเขา้ไปใน รพ.  ถา้เอาหนุ่มๆเขา้ไปกจ็ะไม่เกรงใจ 
ไม่ศรทัธา  บทบาทนี้น่าจะรบัได ้ กจ็ะถูกบงัคบัโดยทางออ้มตอ้งอ่านเอกสาร 
นพ.วิทิต อรรถเวชกลุ  ผอ.รพ.บ้านแพ้ว 
 คงจะเป็นแพทยจ์าก รพ.ชุมชนคนดยีว  ดใีจทีเ่ขา้มารบัฟังและไดร้บัความรูม้ากมาย  สนใจมานาน  
อยู่ รพ.ชช.ตัง้แต่จบแพทย ์ มคีวามสุขมากทีไ่ดอ้ยู่รพ.อ าเภอ ม ีsurface area มากทีจ่ะสมัผสักบัประชาชน  
ถา้พฒันาอย่างต่อเนื่องประชาชนจะไดป้ระโยชน์มาก  รบัทีจ่ะเป็นสือ่กลางกบัน้องๆ รพ.ชช.ใหเ้กดิความ
เขา้ใจอย่างถูกตอ้ง  ขณะน้ีมน้ีองๆ มาเยีย่มรพ.บา้นแพว้ค่อนขา้งมาก   
อ.ประโยชน์ บุญสินสุข  คณะกายภาพบ าบดั ม.รงัสิต 
 ตอนทีท่ างานใหส้มาคมกายภาพบ าบดั  พยายามท ามาตรฐานวชิาชพี  ท าแลว้รูส้กึว่าตดิถา้เราตดิ
อยู่กบัวชิาชพีของเรา  เพราะเราตัง้ตวัเองเป็นศูนยก์ลาง  ไดไ้ปประชุมหลายแห่ง  พบว่ารปูแบบของ
แคนาดาใชไ้ด ้ เมื่อเอาผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง  เรื่องของวชิาชพีจะหายไป เรยีนรูท้ีจ่ะท างานเป็นทมี  การเขา้
มาร่วมท าใหไ้ดเ้รยีนรู ้ ทุกคนไดเ้รยีนรูจ้ากงานทีเ่ราท าและการไปเยีย่ม รพ.  เราตื่นเตน้กบัสิง่ทีเ่ราพบเหน็  
ในเรื่องของการบงัคบัคงจะเป็นไปไม่ได ้ เพราะเป็นประเพณีของคนไทยในการใหบ้รกิาร  เราเกือบจะไม่ตอ้ง
เรยีนรู ้ แต่พอมาท างานใน รพ.ไม่รูว้่าจติใจในเรื่องการใหบ้รกิารหายไปไหน  ประเพณีอนัดงีามของเรา
หายไป  ไม่อยากเหน็ว่าเป็นการบงัคบั อยากจะใหท้ าจากใจ 
นพ.ทรงยศ ไชยชนะ 
 กองรบัผดิชอบดแูลผูป้ระกอบโรคศลิปะ  ครัง้แรกเริม่จากกระแสสงัคมทีจ่ะใหม้ใีครมาบอกว่า รพ.ที่
ไหนด ีจงึเกดิการศกึษาว่าท าอย่างไรจะใหเ้กดิ รพ.ทีด่ ีคลนิิกทีด่ ี หมอทีด่ ี หลงัจากท างานมาแลว้เราพบว่า



จุดอ่อนของเรามหีลากหลาย  ไม่เท่ากนักบัความรูข้องประชาชนทีเ่พิม่ขึน้  เราพยายามจะท าการปรบัปรุงขอ้
กฎหมาย  กฎหมายใชต้รวจได ้ แต่ไม่สามารถใชัร้บัรองผลได้  มาตรฐานนัน้ไดแ้ต่ hardware  การ
ปฏบิตังิานจรงิๆตอ้งเป็นเรื่องของประชาชนและผูใ้หบ้รกิาร ไดม้าประสานกบัสวรส. จงึมองทางแยกออกว่า
ภาครฐัคงจะด าเนินการในเรื่อง extrinsic  อย่างน้อยในการส ารวจว่าชณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร  สว่นใน
ดา้น intrinsic ของแต่ละ รพ. โครงการนี้คงจะไปสนบัสนุนใหเ้กดิ  ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยุ่กบัตวัของแต่ละคน
ตลอดเวลา  จุดยนืขณะน้ีคอืการประสานระหว่างทัง้สองดา้น  ว่าทางนี้ตอ้งการการสนบัสนุนในเรื่อง
กฎหมาย กฎระเบยีบอย่างไร  แต่ในเรื่องการท างานของทมีทัง้นี้คงจะเป้นเรื่องของอาสาสมคัร ตัง้แต่การ
สรา้งองคก์รขึน้มา   
 โดยประสบการณ์สว่นตวั พบว่าปัจจยัส าคญัของบา้นเราอยู่ที ่ผอ.รพ.  ผอ.เปลีย่นทชีาวบา้นใจหาย
วบู  วชิาชพีผูอ้ านวยการรพ.คงจะตอ้งเกดิในอนาคต 
นพ.พรเทพ  เปรมโยธิน  รองผอ.รพ.สมิติเวช 
 มคีวามเชื่อมัน่ว่าเป็นกระบวนการทีด่ ี ควรจะเป็นคุณลกัษณะพืน้ฐานของผูป้ระกอบวชิาชพี ถา้เรา
ร่วมกนัทุกฝ่ายจะเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง  ผมไม่เชื่อว่ากฎหมายไทยสามารถออกมาและบงัคบัให้
คนอื่นปฏบิตัติามได ้ พราะคนทีท่ าผดิกฎหมายคอืคนทีม่อี านาจ 
นพ.ช านิ  จิตตรีประเสริฐ 
 มคีวามภูมใิจในความอ่อนทีสุ่ด  รูส้กึว่าต าแหน่งทีป่รกึษาไม่เหมาะสมกบัตวัเอง  เป็นไดใ้นเรื่องของ
เทคนิค CQI  ความคาดหวงัม ี2 สว่น  สว่นตวัคอืการเรยีนรู ้ สว่นร่วมน่าจะเ 
นพ.สมเกียรติ  โพธิสตัย ์ ศลัยแพทยต์กแต่ง หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
 ไดเ้รยีนรูจ้าก TQM มากมาย  มสีิง่ทีต่อ้งเรยีนรูอ้กีมาก  รูแ้ลว้อยากเผยแพร่ดว้ย  เชื่อว่าการเรยีนรู้
นี้ตอ้งเผยแพร่  การรบัอย่างเดยีวจะไม่สัง่สมความรู ้ เรยีนดว้ยพดูดว้ยจะท าใหต้วัเองไดม้ากขึน้  เรื่องของ 
HA ตอนแรกกไ็ม่ศรทัธาเท่าไร  ขณะนัน้ชอบใจกระบวนการ TQM มากกว่า  หลงัจากทีไ่ปแคนาดา  ผอ.มี
ความคดิเปลีย่นไป  อจ.ทีเ่ขา้มาร่วมมเีกยีรตปิระวตัน่ิาศรทัธา  อยากเหน็การรวมตวัของผูม้คีวามรูใ้น
ลกัษณะสภาคุณภาพ  น าความรูจ้ากตะวนัออกตะวนัตกมาปรบัใช้ 
 ถา้เราวชิาการเขา้มา แลว้เอาศลิปะควบคุมเขา้ไปอกีชัน้หนึ่ง  เราจะมคีวามเหนือกว่า 
จงกลนี เจริญไทยทวี 
 ท างานพยาบาลมา 30 กว่าปี  รพ.มชิชัน่ม ีHA มาร่วม 20 ปี  ขอ้ก าหนดอนัหน่ึงคอืการม ีQA  จงึ
ไดเ้ขา้ไปรบัผดิชอบ  และมปีระสบการณ์ร่วมทมีกบัรพ.ทีอ่ยู่นอกประเทศ 
 ในการท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาคงจะบอกไดว้่าความยุ่งยากในการเริม่อะไรทีใ่หม่ในรพ.เป็นเรื่องยาก   
ฆรณี รพ.บ ารงุราษฏร ์
 เป็นตวัปลอม  ตวัจรงิคอืคุณอ าไพ  อยู่ในต าแหน่ง QA ของ รพ.  ใหไ้ดใ้นแงข่องการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
รศ.ธิดา นิงสานนท์ 



 บทบาทท างานผ่านสมาคม  ความคาดหวงัคอือยากเหน็เกดิจรงิๆในเรื่องคุณภาพ  คงจะยาก  
ตอนน้ีเป็นกระบวนการเรยีนรู ้ อยากจะเหน็อนันี้เกดิขึน้มากทีสุ่ด 
ชุติมา กองการพยาบาล 
 มาสงัเกตการณ์ประชุม  ความรบัผดิชอบคอืการดแูลการพฒันาคุณภาพบรกิารใน รพ.ชช.และสอ.  
ความคาดหวงัคอืตอ้งการใหป้ระชาชนทุกคนไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพ  ไดเ้ขา้ไปท างานในมลูนิธ ิรพ.สมเดจ็
พระยุพราช  ไดเ้ขยีนงบประมาณปี 40 เรื่อง HA 
ส่งศรี  
 เป็นคนชอบเทีย่ว  พาตวัเองและเพือ่นร่วมทมีไปเขา้ รพ.  อยากได ้รพ.ในฝัน  ในวฏัจกัรของความ
เป็นมนุษยต์อ้งมเีกดิแก่เจบ็ตาย  คดิว่าใชก้ฎธรรมชาตแิละสจัจธรรมคงจะไม่ตอ้งใชก้ฎหมาย  ทุกองคก์รเรา
โชคด ี มสีหวทิยาการทีม่คีุณธรรมมาร่วมกนัสานฝัน  ท าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพในสว่นหน่ึง  ความทีอ่ยาก
ท า  ตอนอยู่กองไม่ไดท้ า  จงึขอไปช่วยอ.สมจติท ามาตรฐานของวชิาชพี ในสภาการพยาบาล 
เรวดี ศิรินคร 
 รบัผดิชอบเกีย่วกบั QA ของรพ.ทุกระดบั  พอท า QA แลว้เจอทางตนัคอืปัญหาในวชิาชพีตนเอง
สามารถแกไ้ด ้ แต่อกีสว่นหน่ึงเป้นปัญหาร่วมซึง่เราแกไ้ขไม่ได ้ การพฒันาเฉพาะวชิาชพีใดวิชาชพีหนึ่งคง
ไม่ไดถ้งึคุณภาพในภาพรวม  ดใีจว่า TQM & HA จะท าใหเ้กดิการท างานร่วมกนั  ใน 35 รพ.บางแห่งก็
เริม่ตน้ไปได ้ บางครัง้กไ็ม่ทราบว่าจะเริม่ตน้อย่างไร  ผอ.กจ็ะมาเริม่ตน้ทีก่ลุ่มงานการพยาบาล   
 การบอกว่าแต่ละวธิมีจุีดอ่อนอะไรเป็นการสรา้งความวุ่นวายใหก้บัคนในรพ.  เราจะเชื่อมโยงใหเ้ขา
เหน็ภาพทีช่ดัเจนไดอ้ย่างไร 
ทศันีย ์นักวิชาการสาธารณสุขกอง รพ. 
 เขา้มาในวงการเป็นปีที ่4  ไดเ้หน็คุณค่าของกระบวนการน้ี คนเหน็ปัญหาเป็นคนแก้ปัญหา  การอยุ่
ตรงน้ีถา้เราช่วยผลกัดนัไดจ้ะไปไดต้ัง้ 92 รพ.  อยากเหน็ทุกชวีติมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองทางการ
รกัษาพยาบาลโดยเท่าเทยีมกนั 
นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ 
 ดใีจทีไ่ดม้าประชุม 
คณุเกษม กรณ์เสรี 
 อยากเหน็โครงการน้ีประสบความส าเรจ็  ประชาชนไดบ้รกิารทีม่คีุณภาพ  ถา้เราไม่เริม่ตน้ท าตรงนี้
เราจะลา้หลงั  เรามโีอกาสทีจ่ะเป็นประเทศผูน้ าในอาเขยีน  อยากเหน็การรวมตวัของทุกวชิาชพี   
อ.นพ.ปัญญา สอนคม 
 รพ.อยใูนสายเลอืด จนสองปีก่อนเกษยีณ  ท างานเกีย่วกบั รพ.มาตลอด  มคีวามผดิหวงัพอสมควร  
ไม่พงึพอใจกบัผลทีไ่ดร้บั  เขา้มาร่วมกบัโครงการน้ีโดยทีร่่วมงานทีร่พ.เทพธารนิทร ์ วนัหน่ึง Tony บอกว่า
จะมวีทิยากรจากแคนาดามาพดู  จะเชญิ สธ.มาร่วมดว้ยดไีหม  พอบอกว่า สธ.ก าลงัสนใจเรื่อง HA จงึหนั
เหมาเรื่องนี้  เป็นความหวงัของคนเกษยีณใหค้นไทยไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพด ี หวงัว่าจะ contribute ใหก้บั



โครงการน้ีใหม้ากทีสุ่ด  แมจ้ะมปีระสบการณ์มาก  แต่อะไรต่างๆ กเ็ปลีย่นไปมาก  คาดหวงัว่าจะไดเ้รยีนรู้
มากขึน้ 
ดร.ชะนวนทอง 
 ดแูลเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาของบณัฑติวทิยาลยั  พยาบาล ครุศาสตร ์การบรหิาร 
พฤตกิรรมศาสตร ์จติใจจะยงัเกษยีณไม่ไดจ้นกว่าจะพฒันางานสุขศกึษาในรพ.  เมื่อเรยีนกลบัมาแลว้หาทีล่ง
ไม่ได ้เนื่องจากระบบงานสุขศกึษาในประเทศไทยไม่เหมอืนกบัทีเ่ราเรยีนมา  จงึพยายามสรา้งขึน้มา  เพราะ
สุขศกึษาในต่างประเทศคอืการเปลีย่นพฤตกิรรมและพฒันาระบบงาน  ไม่กลวัทีจ่ะท าอะไรผดิหรอืเชย  
เฮฮาสนุกสนานแต่บา้งาน 
 
สรปุ 

กลวัเป็นผูล้า้หลงั อยากเรยีนรู ้อยากถ่ายทอด อยากสบายใจเมื่อป่วยเอง  อยากใหร้พ.ทีเ่กีย่วขอ้งดี
ขึน้  อยากสนบัสนุนตามอ านาจทีม่อียู่  อย่างสรา้งวฒันธรรม อยากสง่เสรมิคุณภาพ 

ประเดน็ 
 การท า QA ท าแยกวชิาชพีไม่ได ้  
 ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางสรา้งยาก 
 กฎระเบยีบคงท าใหส้ าเรจ็ทัง้หมดไม่ได้ 
 HA vs TQM 
 ทนัสมยัและตอ้งเปลีย่นแปลงตลอดมา 
 ทีป่รกึษาพรอ้มจะใหค้ าปรกึษาหรอืพรอ้มทีจ่ะเรยีน 
 
  



กรณีศึกษา 
 อธบิายการใชแ้บบฟอรม์   
 ขอ้มลูทีไ่ดร้บั ใชเ้ครื่องหมายค าพดู  ถ้าไดร้บัขอ้มลูซกัซาก  จะแปลความหมายไปอย่างหนึ่ง  ถา้มี
ความเฉพาะเจาะคง 
 เราจบัค าพดูทีแ่ปลกๆ ไดห้รอืไม่  บนัทกึเป็นหรอืไม่ 
 เราตอ้งไวพอทีจ่ะสงัเกตสหีน้าทีเ่ปลีย่นไป  จะรุกดว้ยค าถาม probe หรอืจะใช ้positive  
 หน้าทีส่องมชี่องทีเ่พิม่คอืวธิกีารทีท่ีป่รกึษาควรใช ้ การฟังแลว้ตอ้งคดิ  การคดิแบบมองต่างมุมจะ
เป็นการด ี ช่วยใหค้น้หาจติใตส้ านึก  เราตอ้งฝึกคดิต่างไป  และถามใหเ้ป็น   
 ถา้ถามไม่ไดจ้ะเกบ็ขอ้มลูจากอะไร  มคี าสัง่ มกีารอบรม หรอืไม่ 
 ผลการประเมนิของทีป่รกึษา  สุดทา้ยคงตอ้งประชุมร่วมกนัว่ามคีวามเหน็อย่างไร เช่น อยากท า  
ตอ้งการแนวคดิเพิม่  ตอ้งเยีย่มบ่อยขึน้หรอืไม่  ตอ้งการทกัษะอะไรเพิม่เตมิ 
 fill note พบกบัใคร  พดูว่าอะไร  เขาจะมกีารจดักลุ่ม  เช่น attitude toward accreditation ดแีต่
เสยีเวลา 
 ก าหนดการตรวจเยีย่ม รพ.  ตอ้งท างานในเสรจ็ภายในหนึ่งวนั  ก่อนกลบัจะตอ้งมกีารสรุปผลการ
เยีย่มใหก้บั รพ. 
 ใหแ้บ่งเป็น 3 กลุ่ม เลอืกผูน้ าทมี  ผูส้งัเกตการณ์  คาดว่าจะเกดิอะไรขึน้เมื่อเขา้ไปถงึ รพ.   
 1. ถา้เขา้ไปใน รพ.แลว้เจอเหตุการณ์ตามกรณีศกึษา  ท่านจะ schedule กจิกรรมอะไรบา้ง  จะพบ
กบัใคร  จะใชค้ าถามและการใชข้อ้มลูเพือ่สรา้ง framework ใหก้บัแต่ละท่าน  ใหก้ลุ่มคดิว่าอะไรดทีีสุ่ด  ให้
แต่ละคนคดิของตวัเองและ convince กลุ่มใหไ้ด ้ เพราะเมื่อออกไปที ่รพ.จะตอ้ง convince คนใน รพ. 
ทรงยศ 
 จุดแรกของการเขา้ไปรพ.คอืการให ้รพ.คุยดว้ยโดยสนิทใจ  ตอ้งปรบัความคาดหวงัใหต้รงกนั  บาง
คนตอ้งการใหค้ าปรกึษาไดทุ้กเรื่อง  บางคนหวาดระแวง 
 
สรปุผลการประชุมกลุ่ม 13.30 น. 
 สรุปแบบประเมนิ  ทกัษะสว่นใหญ่ตกอยู่ทีพ่อใช ้ ยกเวน้การอ่านสรุปประเดน็ สว่นใหญ่คดิว่าดแีลว้  
ทกัษะทีต่อ้งการพฒันาเพิม่ขึน้ไดแ้ก่ การถาม การสงัเกต การจดบนัทกึ  สว่นใหญ่ทุกคนพอจะท าไดแ้ต่ยงั
ไม่มัน่ใจ เรามาเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิร่วมกนัว่าท าไดห้รอืไม่ 
 กลุ่มไดอ้ภปิรายไปในทศิทางว่ากระบวนการตรวจเยีย่มควรเป็นอย่างไร สุดทา้ยตอ้งการใหเ้กดิอะไร
จากการตรวจเยีย่ม 
  



กรณีศึกษาท่ี 1 
ผู้อ านวยการ 
 เรายนิดใีหค้วามรว่มมอืกบัโครงการนี้เตม็ทีค่รบั  ยิง่เป็นนโยบายของกระทรวงเรายิง่ตอ้งผลกัดนัใหส้ าเรจ็ใหไ้ด ้ 
ผมมอบหมายใหม้ผีูป้ระสานงาน 3 คน ตามทีโ่ครงการแนะน า  มแีพทย ์พยาบาล และเภสชักร  ใหท้ัง้ 3 คนรบัผดิชอบ
เตม็ทีใ่นการด าเนินงาน  มปัีญหาอะไรกใ็หเ้ขา้มาปรกึษาผมไดท้นัท ี ส่วนมากเรากพ็ยายามท างานใหม้คีุณภาพกนัอยูแ่ลว้   
ผู้ประสานงาน 
 เราประชุมในกลุ่มพวกเรากนัเองไป 2-3 ครัง้  พอไปคยุกบัหน่วยงานต่างๆกถ็ูกตัง้ค าถามมากมาย  เราเองกไ็ม่
แน่ใจว่าจะตอบไดถู้กตอ้งหรอืไม่  บางครัง้เรากส็บัสนกบัพวก TQM, QA, reengineering, ISO9000   หน่วยงานต่างๆถาม
ว่าจะใหเ้ริม่ตน้อย่างไร  เรากถ็่ายส าเนามาตรฐานโรงพยาบาลในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานนัน้ไปใหอ้่าน 
 หมอบางคนถามว่าท าแลว้จะไดป้ระโยชน์อะไร  งานจะหนักขึน้หรอืเปล่า  ใครจะมารบัรอง  จะเชื่อถอืไดห้รอืเปล่า  
รบัรองแลว้คนไขจ้ะมากขึน้หรอืเปล่า  หมอบางคนกเ็ดนิหนีไปเลย  หมอบางคนเหน็ว่าโครงการนี้ท าเสรจ็แลว้ผูอ้ านวยการ
และพรรคพวกกไ็ดห้น้าไป  ส่วนคนอื่นกต็อ้งเหนื่อยฟร ี
 หวัหน้าหอผูป่้วยต่างๆบอกว่าตอนนี้ทางกลุ่มงานบรกิารพยาบาลมโีครงการต่างๆมากมาย รวมทัง้เรื่องการพฒันา
คุณภาพกม็กีารท ากนัอยู่แลว้ ปัญหาในหอผูป่้วยกม็มีากมายทีต่อ้งคอยแกไ้ข  ผูป่้วยกม็าก  คงจะไม่ค่อยมเีวลามาประชมุ
เรื่อง accreditation เท่าใดนัก 
 เรื่องการฝึกอบรมเราไดส่้งผูป้ระสานงานไปอบรม TQM/CQI มาแลว้ 5 คน หมออกี 2 คน  ตอนนี้กร็อกระทรวงอยู่
ว่าเมื่อไรจะมาช่วยจดัอบรมใหเ้จา้หน้าทีอ่ื่นๆ ของ รพ. 

 
 กรณีศกึษาที ่1  ในสว่นของ ผอ.น่าจะเป็นลกัษณะของการปรบัทุกข ์ผกูมติร  บอกวตัถุประสงคใ์น
การมาของทีป่รกึษา  ท าตามนโยบาย  มกีจิกรรมอยู่แลว้ ตัง้ผูร้บัผดิชอบ 
 1.น่าจะเริม่จากท่าททีีใ่ห ้รพ. ไดพ้ดูถงึความส าเรจ็หรอืความภาคภูมใิจ เพือ่ดงึความเป็นมติรเขา้มา
หากนั   
 2. ถามความคดิว่า HA เป็นอย่างไร  จะมปีระโยชน์อย่างไร 
 ผูป้ระสานงาน มขีอ้กลุม้ใจมากมาย  สบัสน/หนกัใจ/รอสธ./งานประจ ามาก/ท าดแีลว้คนไขม้าก   
 1. ใชห้ลกัการเดมิ  ปรบัทุกข ์ผกูมติร 
 2. ถา้ท างานแลว้เหนื่อยขึน้  HA จะท าใหง้านสบายขึน้หรอืไม่ 
 3. ถามค าถามเพือ่ใหต้อบ  ถา้สงัเกตว่าอดึอดั ใชท้างชี้ทางสว่างใหบ้า้ง 
 การสงัเกตต่างจากการ make judgement  ควรมคีนหนึ่งเป็นคนท าเพือ่บนัทกึว่าวนันัน้ม ีfact อะไร
เกดิขึน้โดยไม่ม ีbias จากตวัเอง  เป็น process oriented ไม่ใช่ outcome oriented 
 เริม่ตน้ดว้ยความสบัสน  จนเลอืกผูน้ ากลุ่มได ้ ใหแ้ต่ละท่านวเิคราะหส์ถานการณ์แลว้น าเสนอวธิ ี
approach  
 มใีครทีไ่ม่ไดพ้ดู  มใีครทีไ่ม่ไดพ้ดู  หลกัการสงัเกตจะสงัเกตคนเมื่อม ีinteraction กนั 
 การจะท าใหป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมไดเ้ราจะตอ้งอ่านสถานการณ์ออก 



 ระหว่างคนดว้ยกนั  (ไม่น่าใช ้model KAP เพราะน ามาปฏบิตัลิ าบาก)  มคีวามหมายอย่างไร  มี
ความรูส้กึอย่างไร  ทนัททีีเ่ดนิเขา้ไปเราจะดวู่าความหมายและความรูส้กึเป้นทางบวกหรอืทางลบ  อกีอย่าง
หนึ่งคอืดขูองทีส่รา้งขึน้  เป็นการบ่งชีว้่าสิง่ทีก่ าลงัจะท านัน้ออกมาเป็นรปูธรรมหรอืยงั 
 คนมปีฏสิงัสรรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างไร (คน สภาพโรงพยาบาล กฎ/ขอ้บงัคบั) 
 ในกระบวนการกลุ่มมคีนทีแ่ตกต่างกนั มกีารสรา้งมตขิองกลุ่มหรอืไม่  การบนัทกึเราจะบนัทกึว่า
กลุ่มเริม่ต้นสรา้งกนัอย่างไร   
 สิง่ทีน่ าเสนอนัน้เป็นมตกิลุ่มหรอืไม่   
 ค าถามนัน้เป็นปลายปิดหรอืปลายเปิด  ม ีjudgement ดว้ย  ถา้ถามว่าเคยท าอะไรส าเรจ็บา้ง  ถา้ 
รพ.ไม่เคยส าเรจ็เลยจะเกดิความรูส้กึอย่างไร  อาจจะถามว่า "ก่อนที่จะสนใจโครงการน้ี เคยท าอะไรมาบา้ง  
อะไรทีท่ าแลว้มคีวามสุข อะไรทีท่ าแลว้ไม่สบายใจ"  เราตอ้งสรา้งค าถามทีค่นสบายใจ  ตอบงา่ย ตอบจาก
ประสบการณ์  ตอบแลว้ไม่เป็นพษิเป็นภยัแก่ตวัเอง 
 กระบวนการตรวจเยีย่ม 
 1. สรา้งสมัพนัธ์    ภาษาท่าทาง 
      ค าถามปลายปิด   
      ค าถามปลายเปิด (วนัน้ีจะมใีครเขา้บา้ง) 
 จะเปิดหมดหรอืเปิดๆปิดๆ  ถา้เตรยีมค าถามไปมากจะพบปัญหาว่าเวลาน้อย  ถา้ถามมากไปคนจะ
ไม่อยากใหก้ลบัมาอกี 
 2. ตกลงวตัถุประสงคก์ารปฏสิงัสรร การพดู/เขยีน 
 3) การตรวจสอบ แรงจงูใจ  การฟัง/การะสะทอ้น 
  บวกขอ้มลู 
 4) การจบัประเดน็/ปัญหา ความส าเรจ็ 
  สรุป    การสรุป 
  สะทอ้น    การเสนอ/ภาพ ต่างมุมมอง 
 5) การสิง่เสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
 6) สรุป/วางแผนการตรวจเยีย่ม 
 
 "รูส้กึอย่างไรกบัความรบัผดิชอบ" เป็นค าถามทีช่ดัเจนหรอืไม่ ปลายเปิดหรอืไม่  เป็นมติรหรอืไม่ 
กรณนีี้คอืหนกัใจ  เราจงึพยายามใหเ้ขาไดพ้ดู  ค าว่าความรบัผดิชอบนี้จะท าใหช้ดัเจนขึน้ไดห้รอืไม่ว่า
หมายถงึอะไรบา้ง  ความรูส้กึต่อความรบัผดิชอบ ต่อระบบใน รพ. ต่อโครงการใหญ่  
 "การท า HA จะท าใหส้บายขึน้หรอืไม่"  พยายามเปลีย่นมุมมองโดยการใช ้trigger question  เดมิ
เขามองอยู่ดา้นเดยีวว่า HA คอืการเพิม่ภาระ  จงึเปิดประเดน็อกีมุมหนึ่งว่ามนัมไีหม  เราตอ้งเตรยีมตวัทีจ่ะ
มองในอกีมุมหนึ่ง  แต่ไม่ควรเริม่ในช่วงตน้ๆ 



 รูไ้ดอ้ย่างไรว่าเขาอดึอดั  (ความเงยีบ ทัง้ภาษากายและค าพดู) 
 attitude ของพวกเราทีป่รกึษา 
 เราเป็นคนชอบตดัสนิหรอืไม่ เช่น เหน็คนนิ่งกต็ดัสนิว่าอดึอดั  เราชอบถามใหค้นตอบ  ถา้เหน็ไม่
ตอบเรากร็บีตอบ เขาอาจจะคดิชา้  ใหส้งัเกตภาษากาย เช่น ท่านัง่เกรง็ แสดงว่าอดึอดั   
 จะท าอย่างไรถา้เหน็ว่าอดึอดั (เปลีย่นเรื่อง ถามใหม่) 
 คนไม่พดูคอืคนพดูว่าพูดไม่ได ้  
 ทกัษะ confrontation กบัความเงยีบ  แต่เกรงว่าการสรุปจะไม่ตรง 
 "ผูอ้ านวยการสนับสนุนดหีรอืไม่"  เป็นค าถามปลายปิด และ judgmental  เราอาจจะเปลีย่นไปถาม
ดว้ยการ clarify ตวัปัญหา เช่น เคยมาเยีย่มหรอืไม่ เคยสนบัสนุนใหไ้ปอบรมหรอืไม่  ถา้เปลีย่นค าถามทนัที
คนตอบจะรูส้กึผดิ  เราตอ้ง tone down ทนัท ีเช่น ผอ.ท าอะไรบา้ง ท ากบักลุ่มไหนบา้ง  หลกัการคอืท าให้
คนต่อหน้าเราสบายใจ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในครัง้แรก  ขอ้มลูทีต่อ้งการคอืการไปเยีย่มในครัง้ต่อไป 
 หน้าทีข่องเราคอืการเกบ็ขอ้เทจ็จรงิและความรูส้กึ  เราต้องตระหนกัตลอดเวลาว่าเราจะไม่ตดัสนิ
สถานการณ์  เราตอ้ง list ออกมาใหห้มดว่าม ีbias อะไรเกีย่วกบัเรื่องนัน้ 
 self awareness คอืเครื่องมอืส าคญัส าหรบัทุกท่าน 
 ค าถาม  ถา้ไปโดยไม่มขีองฝากหรอืไม่ใหอ้ะไรเลย  จะผดิกบัจติส านึกไทยๆ  จงึเกดิการชี้ทางสว่าง
ขึน้มา  เราไปมอืเปล่ากต็อ้งมนี ้าใจไปให ้ สิง่ทีเ่ราใหต้อ้งใหส้ิง่ทีค่วรให ้ คอือย่าไปใหว้ธิแีกปั้ญหาโดยตรง  
แต่แนะว่าวธิกีารจะเป็นอย่างไร  จะหาทีป่รกึษาไดจ้ากทีไ่หน 
 ถา้ตอ้งมกีารใหน้ัน้  เราสามารถใหไ้ดใ้นสถานการณ์นัน้หรอืไม่  (ใหค้วามหวงั ใหก้ าลงัใจ 
clarification) 
 ในระบบของการเปลีย่นพฤตกิรรม  ไม่มถีูกไม่มผีดิ  ถา้ท่านใหโ้ดยไม่รูจ้รงิ  ท่านอาจจะไม่ท าลาย
เขาโดยไม่รูต้วักไ็ด ้ ในการเปลีย่นพฤตกิรรมเรามหีลกัว่าถา้เราอาจออกว่าสว่นใดมปัีญหาเราดงึมาแกเ้ฉพาะ
จุดนัน้  ภาพรวมกจ็ะเปลีย่นไป  เราจะเขา้ไปดวู่าอะไรเป็นปัญหา  เราจะไม่ตดัสนิโดยการดคูรัง้เดยีว  ใน
ครัง้แรกการใหข้อ้มลูอาจจะไม่สมควร เมื่อไรทีค่วรจะใหข้อ้มลู ใหข้อ้มลูแบบไหน  น่าจะไดจ้ากประสบการณ์
ของพวกเราว่าถงึเวลาไหนควรจะใหข้อ้มลูประเภทใด  ขอใหท้่านบนัทกึไวด้ว้ย  ทนัททีีท่่านไดใ้หข้อ้มลูท่าน
ไดม้สีว่นต่อผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้  การบนัทกึจงึเป็นกระบวนการทีส่ าคญัสว่นหน่ึง ท่านต้องสมดุลยบ์ทบาทตรงน้ี 
 อ.ไพโรจน์  โครงการนี้ใหก้ารศกึษาแลว้  ถา้เราไม่เน้นการชี้ทางสว่าง  ไม่ใช่เราคดิว่าสมควร  ตอ้ง
คดิว่าถา้เราเป็นเขาเราอยากจะรบัอะไร รบัแลว้เกดิปกตสิุข   
 ถา้เราเดนิเขา้ไปแลว้เหน็ รพ.แย่มาก  แต่เรากอ็ยากใหก้ าลงัใจ  จะใชค้ าพดูและแสดงออกอย่างไร  
ใหอ้ยู่ไดโ้ดยไม่พงาบๆ  อย่าใหเ้กดิ false hope 
 อ.ไพโรจน์  ถา้เหน็ว่าไม่ไหว กต็อ้งใชข้นัต ิ อุเบกขา 
 
 



กรณีศึกษาท่ี 2 
ผู้อ านวยการ 
 รพ.ของเราปพูืน้ฐานเรื่องคุณภาพกนัมาพอสมควรทเีดยีว  มกีารอบรมเรื่องพฤตกิรรมบรกิารใหก้บัเจา้หน้าทีทุ่ก
คนเพื่อใหแ้ต่ละคนเกดิความรกัองคก์ร รูส้กึว่าตวัเองมคีุณค่า  รูว้ธิปีฏบิตัติวัอย่างเหมาะสมกบัผูป่้วยและลูกคา้  ทุกคน
ยอมรบัว่าผูป่้วยเป็นลูกคา้และมหีน้าทีต่อ้งท าใหลู้กคา้พอใจ   เราจดัประชมุพฒันาองคก์รเพื่อใหค้นต่างแผนกกนัรูจ้กักนัได้
ดขีึน้  เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน  และเป็นการใหร้างวลัเจา้หน้าทีไ่ปพกัผ่อนสนุกสนานปีละครัง้  เรามกีจิกรรม
ขอ้เสนอแนะ  คดัเลอืกขอ้เสนอแนะทีด่เีด่นมาใหร้างวลั  มกีจิกรรม 5 ส.  เพิง่จะจดั big cleaning day ไปเมื่อเดอืนทีแ่ลว้ มี
การตรวจสอบพืน้ทีก่นัอย่างต่อเนื่อง  เรามกีลุ่มพฒันาคุณภาพอยู่ 50 กลุ่ม  อกี 3 เดอืนขา้งหน้าจะมกีารจดัมหกรรมกลุ่ม
พฒันาคุณภาพ  ใหแ้ต่ละกลุ่มน าผลงานมาเสนอ  เราจดัท าวสิยัทศัน์ร่วมของ รพ.โดยเอาผูบ้รหิารของ รพ.ตัง้แตห่วัหน้างาน
ขึน้ไปมารว่มกนัท า  และจดัท าแผนยุทธศาสตรข์อง รพ.เพื่อใหว้สิยัทศัน์เหล่านัน้เป็นจรงิ  เราวางแผนจะน า ISO9000 เขา้
มาใชใ้นปีหน้า  โดยจะท าควบคูไ่ปกบั accreditation ซึง่เน้นผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง  เราปพูืน้ใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทุก
ส่วนมอี านาจในการตดัสนิใจมากขึน้  ยงัเหลอืแต่กลุ่มแพทยซ์ึง่เราคดิว่าน่าจะพรอ้มแลว้ทีจ่ะดงึเขา้มาร่วม 
ผู้ประสานงาน 
 ปีนี้เราวางแผนจะฝึกอบรมเจา้หน้าทีข่องเราทัง้ในดา้นเทคนิคบรกิารและดา้นการพฒันาคุณภาพ   เราตัง้เป้าว่าจะ
ผูบ้รหิารทุกคน และเจา้หน้าทีไ่มน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 จะตอ้งเขา้รว่ม  เรามบีนัทกึใหค้ะแนนส าหรบัการเขา้ร่วมฝึกอบรมดว้ย 
 ขณะนี้แต่ละหน่วยงานแกไ้ขปัญหาภายในหน่วยงานไดค้่อนขา้งด ี ยงัมปัีญหาอยู่ทีก่ารประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและระหว่างวชิาชพี  ซึง่เราคดิว่าปีนี้เราจะเน้นหนักในเรื่องนี้ 
 รพ.มคีู่มอืการปฏบิตังิานซึง่ส่วนใหญ่เป็นของพยาบาล  เราคดิวา่เราจะปรบัใหเ้ป็นของโรงพยาบาล  โดยใหว้ชิาชพี
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มารว่มพจิารณาดว้ย  คู่มอืเดมิทีเ่ขยีนมขีนาดหนามากท าใหค้นไม่อยากอ่าน  เราจะพยายามเขยีนให้
น้อยลง เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็น   
 ตวัชีว้ดัคุณภาพทีเ่ราตดิตามอยูข่ณะนี้กม็อีตัราตาย อตัราการตดิเชือ้ ระยะเวลานอน รพ.  ความพงึพอใจของ
ผูป่้วย  เราก าลงัปรกึษากบัผูร้บัผดิชอบดา้นขอ้มลูขา่วสารว่าจะสามารถแยกแยะตวัชีว้ดัออกตามกลุ่มผูป่้วยเพื่อใหส้ามารถ
ตดิตามเปรยีบเทยีบผูป่้วยทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัในแต่ละปีได ้  
 ส าหรบั peer review แต่ละแผนกกม็กีจิกรรมแตกต่างกนัไป  ที ่ER  และ ICU  จะมกีารทบทวนปัญหากนั
ค่อนขา้งบ่อยทุกสปัดาห ์ ส่วนทีห่อผูป่้วยต่างๆ พยาบาลกจ็ะน าปัญหามาคุยกนัในทีป่ระชุมประจ าเดอืน  ส่วนมากเป็นการ
หยบิยกเอา case ทีเ่ป็นปัญหามาคุย  ในส่วนของแพทยเ์หน็มแีต่ journal club ของแต่ละแผนก 

 
 อ.ไพโรจน์ในฐานะผูส้งัเกตการณ์  ทุกคนมคีวามเคลื่อนไหวของความคดิ  แมจ้ะไม่พูด ทุกคนม ี
positive attitude  กลุ่มใชเ้วลากบั ผอ.มากจนเหลอื 15 นาท ี
 ถาม  เจา้หน้าทีใ่หค้วามร่วมมอือย่างไร  รพ.มกีารพฒันาคุณภาพหรอืไม่  อะไรทีค่ดิว่าแพทยพ์รอ้ม 
 ผูส้งัเกตการณ์  ไม่มกีารเขยีนบนัทกึเตม็ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดไว ้ ยงัไม่มกีารจดบนัทกึเป็นระบบ  
ยงัไม่เป็นหนึ่งเดยีว  ถา้ไม่ม ีintegration ความรูท้ีไ่ดไ้ปจะลมื  ไม่เกดิมรรคผล  
 การวางแผนอย่างดสี าคญั  แต่จะไม่เกดิถ้าไม่มกีารจดบนัทกึ 
 สิง่ทีเ่ราบอก  ไม่มหีรอกว่าไม่ท า  แต่ท าต่างกนัไป  เรามหีน้าทีไ่ปจดว่าเขาท าอะไร   



 ไม่ม ีnon-compliance  มแีต่ composite compliance  หน้าทีข่องเราคอืการดวู่า 1 ทีเ่ขาท านัน้
เหมาะกบัสถานการณ์ของเขาหรอืไม่  งานของเราคอืไปดคูนและดสูิง่แวดลอ้ม  ไปเกบ็เฉพาะกบัคนทีท่ างาน
ไม่ได ้ บอกโดยไม่มเีทคนิคกไ็ม่ได ้ สิง่ทีบ่อกวนัน้ีกไ็ม่ไดห้มายความว่าจะเป็นจรงิในวนัขา้งหน้า   
 อะไรท าใหต้่าง  ต่างแลว้เกดิผลอย่างไร  เราเอาผล 30 รพ.มาสรุปรวมกนั  จะบอกไดว้่าจะใหอ้ะไร
แก่ รพ.อื่นๆ 
 

กรณีศึกษาท่ี 3 
ผู้อ านวยการ 
 จ าเป็นอย่างยิง่เลยครบัทีเ่ราจะพฒันาคุณภาพ  เราจะอยู่เฉยไม่ได ้ เราใชว้ธิกีารหลากหลายครบัในการพฒันา
คุณภาพ  อนัแรกคอื benchmark ตอ้งดคูนอื่น  เรยีนรูจ้ากคนอืน่ใหม้าก  ผมเองไปดงูานต่างประเทศบ่อยมาก  ดแูลว้เกดิ
ความคดิทีจ่ะมาปรบัปรุง รพ.ของเราเยอแยะ  นี่ไง รปูทีผ่มถ่ายมาจากการไปดงูาน  จะไดเ้อามาเป็นตวัอย่างในการ
ออกแบบ การจดัสถานทีส่ิง่อ านวยความสะดวก ส าหรบัตกึใหมท่ีเ่ราจะสรา้งขึน้  ส่วนเจา้หน้าทีใ่น รพ.ผมกส็นับสนุนใหไ้ปดู
งานตาม รพ.ต่างๆ  ทีไ่หนทีว่่าดงัๆเราไปดกูนัมาหมดแลว้  ถา้จะปรบัปรุงเรื่องอะไรท ีเรากถ็ามๆกนัว่าเรื่องนี้ทีไ่หนด ี แลว้
กส่็งทมีของเราไปดงูานทีน่ัน้  กลบัมาพวกนี้ตื่นตวักนัมาก  อยากจะท าโน่นท านี่เยอะแยะ  ผมตอ้งปรามๆไวบ้า้งเหมอืนกนั   
 เรื่องการพฒันาคุณภาพนี่ตอ้งถอืว่าเป็นหน้าทีข่องหมอของพยาบาล  เราไม่ควรจะไปกา้วก่ายเขามาก  เพราะเรา
ไม่ไดเ้ป็นคนท า  หน้าทีข่องผูบ้รหิารคอืท าใหค้นอื่นท างาน  เรื่องภายใน รพ.ส่วนมาก รองต่างๆกร็บัภาระไป  ผมเองตอ้ง
วิง่เตน้หาเงนิมาสรา้งตกึใหม่เพราะสถานทีข่องเราคบัแคบแออดัมาก  ตอ้งท าใหส้ถานทีส่ะดวกสบาย  ทัง้หมอและพยาบาล
จะไดท้ างานอย่างมคีวามสุข  ตกึใหม่ทีจ่ะสรา้งเราจะมสี านักงานใหแ้พทย ์ เขาจะไดม้านัง่อ่านหนังสอื มานัง่สรุป chart กนั   
 สิง่แวดลอ้มกส็ าคญัต่อสุขภาพ  ดอูุทยานทีก่ระทรวงสาธารณสุขเป็นตวัอย่าง  ตอ้งท าโรงพยาบาลใหเ้ป็นอุทยาน  
คนไขจ้ะไดม้สุีขภาพจติทีด่ ี
 เรื่องการพฒันาก าลงัคนเราสนับสนุนเตม็ทีเ่ลย  ใครทีว่่าเป็นวทิยากรดีๆ  ผมกใ็หเ้ชญิมาบรรยายใหเ้ราฟัง  จะได้
ฟังพรอ้มกนัหลายๆคน  ส่งไปอบรมขา้งนอกไปไดท้ลีะไม่กีค่น  ค่าใชจ้่ายกแ็พง 
 การบรหิารงานโรงพยาบาลเป็นเรื่องทีต่อ้งอาศยัประสบการณ์  พวกทีไ่ม่เคยเจอของจรงิ ไม่รูห้รอก ว่าจะตอ้งท า
อย่างไร  ใครเอาต ารามาพดูใหผ้มฟังผมกฟั็งแล้วกห็วัเราะอยูใ่นใจว่า ของจรงิมนัไม่เหมอืนต าราหรอก  จะสรา้งแรงจงูใจให้
ท างานตอ้งใชเ้งนิลูกเดยีว  แต่อยู่ใตร้ะบบราชการกต็อ้งยอมรบัขอ้จ ากดั 
 ตัง้แต่ผมมาอยู่นี่ผมท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปเยอะมาก  ผูห้ลกัผูใ้หญต่่างกช็ื่นชม  เรารบังานใหญ่ๆ บ่อยครบั  
เดีย๋วกก็ฬีาเขต เดีย๋วกป็ระชมุวชิาการของกระทรวง  เดีย๋วกป็ระชุมสมาคม  เจา้หน้าทีข่องเราไดม้โีอกาสพฒันาวธิกีาร
ท างานเป็นทมีกนัมากเลย  พวกนี้เป็นทกัษะทีต่อ้งเรยีนรูจ้ากของจรงิครบั  สอนกนัในหอ้งเรยีนไม่ได ้ ทีแ่หละอกีหน่อยพวก
เราจะดแูลคนไขก้นัอยา่งเป็นทมีเลยทเีดยีว 

 ก าหนดวตัถุประสงค ์  
 1. ทราบเจตคต ิ
 2. ใหก้ารสนบัสนุนอย่างไร 
 3. ผกูมติรและใหก้ าลงัใจ 
 ผอ.ท างานส าเรจ็มาหลายเรื่อง  เก่งมากในเรื่องสิง่แวดลอ้ม  สนบัสนุนเรื่องเงนิ  คดิว่าเงนิมี
ความส าคญั  การพฒันารพ.ตอ้งอาศยัประสบการณ์ 



 กลุ่มเริม่จากการใหก้ าลงัใจในสิง่ทีป่ระสบความส าเรจ็   
 ถามเพิม่เพือ่ใหไ้ดค้รบ 
 "หาเงนิสรา้งตกึได ้ อะไรทีท่ าใหป้ระชาชนศรทัธา รพ."  
 "ท่าน ผอ.คาดหวงัอะไรจากโครงการ" 
 "ท่าน ผอ.ไดเ้ริม่ตน้โครงการน้ีไปแลว้อย่างไร " อยากทราบการสนบัสนุนโครงการ 
 หลกัการให ้feed back คอืใหข้อ้ด ี
 กลุ่มนี้ดตีรงมวีตัถุประสงคช์ดัเจน  ตอ้งตรวจสอบต่อว่าชดัเจนจรงิหรอืไม่  มกีารตัง้ค าถามและซ่อน
เงือ่น indicator ไว ้
 ในการเกบ็และวเิคราะหข์อ้มูลตอ้งบอกไดว้่าม ีpattern ของความเหมอืนและความต่าง  รพ.แบบน้ี
ควรมทีีป่รกึษาแบบน้ี  จะช่วยใหค้นทีจ่ะมาเป้นทีป่รกึษาสบายใจ  บุคคลกิแบบนี้จะใชร้ปูแบบไหน  นี่คอื
อสิระทีจ่ะอยู่กบัมนุษย ์ หนึ่งเดยีวไม่ถูกตอ้ง 
 เราควบคุมสงัคมไม่ได ้แต่เราเกบ็ขอ้มลูมาเพือ่ใหเ้กณฑม์าตรฐานนัน้มพีลวตัมากพอ 
 อ.ปัญญา  ค าถามของ อ.ไพโรจน์ท าใหเ้รากระจ่างมากขึน้  เรามขีอ้มลูจากการอ่าน  ท าความเขา้ใจ
ใหต้รงกนั  เรามหีน้าทีต่อ้งตัง้ค าถามเพือ่ใหไ้ดค้ าตอบทีส่มบูรณ์   ค าถามทุกค าถามตอ้งเชื่อมโยงกบั HA  
มฉิะนัน้จะไปไม่สิน้สุด  เราจงึเชื่อมโยงไปถงึประชาชน ว่าท าไมประชาชนสนับสนุน 
 อ.ไพโรจน์  เราจะทราบไดอ้ย่างไรว่าสิง่ที ่ผอ.พดูเป็นขอ้จรงิ 
 สรุปหน้าทีท่ีป่รกึษา 
 1. หาขอ้มลูเพิม่เตมิ/verify accuracy /relate to accredit 
 2. ใหก้ าลงัใจ 
 3. ใหข้อ้มลูตอนไหน อย่างไร 
 4. บนัทกึขอ้มลูของ รพ./สงัคม  
 5. ตรวจสอบขอ้มลู   

รพ.นัน้มวีฒันธรรมอย่างไร มคีวามพรอ้มอย่างไร  การดูวฒันธรรม  วฒันธรรมคอื pattern สบืเนื่อง
กนัมา  เราควรคดิกนัว่า pattern อะไรทีเ่กี่ยวขอ้ง  เช่น ถา้ รพ.ไหนเขา้ไปแลว้เจอผูห้ญงิไม่สวสัด ีรพ.นัน้
วฒันธรรมแปลก  รพ.ไหนเขา้ไปแลว้มไีฟแถววิง่ แลว้ไม่มใีครอ่านทนั  เกา้อีท้ีม่ ีTV หอ้ยลงมา  สิง่เหล่านี้บ่ง
บอกแนวความคดิของ ผอ.  แลว้เราไปตัง้ค าถาม  บางค าถามใชก้บัทุกวชิาชพี) 
 วฒันธรรมองคก์รมคีวามส าคญัมาก  ถา้เราใชท้กัษะการไปเยีย่มโดยทีเ่ขามกีารประชุมอยู่กข็อแอบ
เขา้ไปดดูว้ย  ทนัทีท่ีเ่หน็การจดั setting  นัน่แหละคอืวฒันธรรมอย่างหนึ่ง  ทกัษะการสงัเกตเป็นเรื่องสงัเกต  
ขอใหเ้หน็ใหห้มด  บนัทกึใหห้มด  วนันัน้มงีานอย่างอื่นอยู่ดว้ยหรอืไม่  ในการบรหิาร การประชุม  ถา้ขอดู
รายงานการประชุมจะเหน็ว่ารายงานการประชุมไม่เหมอืนกนั  บางรพ.สัน้เพราะเผดจ็การ  บางรพ.ยาวมาก  
จะเหน็ว่าผอ.ใชก้ารบรหิารแบบมสีว่นร่วม หรอืเผดจ็การ  การประชุมทุกเดอืนแสดงว่ามสีว่นร่วม  แต่ตอ้งดู
เนื้อหาการประชุมดว้ย  ถา้เขานิ่งกรุณาจดมาดว้ยว่าเขานิ่ง 



 
  
Role play 

ขอใหฝึ้กการฟัง การบนัทกึ ถา้เป็นเราเราจะท าอย่างอื่นหรอืไม่ 
ท่ีปรึกษา ทีม รพ. วิจารณ์ 

ยนิดทีีไ่ดม้าอกีครัง้ 
ทาง รพ.ไดท้ าอะไรไปถงึไหน 

ไดป้ระชุม กก.บรหิาร  รายละเอยีด
ขอใหคุ้ณตุ่มอธบิาย 

ถามทุกคน 

ทางองคก์รแพทยเ์ป็นอย่างไรบา้งครบั เราจะเชญิแพทยม์าตัง้เป็นทีป่รกึษา   
ขอบคุณทีเ่ริม่ตน้ไปอย่างด ี จากผลดี
ทีท่ าไวท้ าใหเ้ราตดิใจตอ้งมาอกีครัง้  
รูส้กึว่ามคีวามกา้วหน้า  ไม่ทราบว่า
อยากจะบอกความกา้วหน้าอะไรบา้ง 

ไดแ้บ่งกลุ่ม สตู ิศลัย ์.. 
ไม่ค่อยมอีะไรกา้วหน้า เขากท็ าตามที่
เขาท า 
ผูป้ระสานงานไดเ้ขยีนโครงการพฒันา
เจา้หน้าที ่ แต่เจา้หน้าทีอ่ยู่เวรไม่
สามารถมาประชุมรว่มกนัได ้ แพทยก์็
คดิว่าไมใ่ช่เรื่องของตวัเอง  ผู้
ประสานงานซึง่ม ี3 คนกเ็ขา้เฉพาะ
กลุ่มทีเ่ขา้กนัได ้

 

ทาง รพ.คดิว่าจะท าอยา่งไรใหแ้พทย์
ไดรู้เ้รื่อง HA อยางทัว่ถงึ 

ตอนนี้เขาท างานประจ าเป็นส่วนใหญ่  
งานวชิาการกม็อีาทติยล์ะครัง้  
กจิกรรมพฒันาคุณภาพไม่ค่อยสนใจ  
เราใหเ้ขาไปอบรม  แต่กบ็งัคบัเขา
ไม่ได ้ ถา้บบีบงัคบักจ็ะงอแง  จะให้
เขาดกูลุ่มอื่นก่อน 

 

ฟังดแูลว้เริม่ตน้ดมีาก  ท่านผอ.คง
พบว่ามผีูส้นใจตัง้อกตัง้ใจ  ผูส้นใจ
เหล่าน้ีจะเป็นฝ่ายไหน  มใีครบา้ง  จะ
อนุญาตใหเ้ราไดพ้บไดค้ยุดว้ยไดไ้หม 

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มงานการพยาบาล  
ม ีmorning conference กนัทุกเชา้  
กลุ่มกายภาพบ าบดั 

แปลความหมายโดยไม่ได ้verify 

ผอ.มกีลยุทธในการท างานเพื่อใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าอย่างไรต่อไป 

เราจะจดัทมีพฒันาคุณภาพ  แตก่ม็า
จากพยาบาลเป็นส่วนใหญ่  ปัญหาที่
เชื่อมโยงกนัยงัไมม่ใีครดแูล  ยงัสบัสน  
ตอนนี้เรากใ็หค้ดิเรื่องของตวัเองก่อน 
ทมีทีต่กึเดก็ท าไดผ้ลดมีาก  งานทีท่ า
กด็กีว่าเดมิ  ชอบท าครบั 

 

เมื่อท าไปมากๆ แลว้ ท่านผอ.ทราบ
หรอืไม ่  

  



เท่าทีพ่ดูคุยกบัศูนยค์ุณภาพ ไดข้า่ว
ว่าก าลงัจะตัง้ศูนยโ์รคหวัใจ  ไมท่ราบ
ว่าด าเนินการไปถงึไหน 

ประชุมกนั  คดิเฉพาะแพทย ์ 
พยาบาลไมไ่ดร้บัรูด้ว้ย  มี
ความกา้วหน้า พยาบาลกร็อว่าเมื่อไร
จะเสรจ็ 
เราวางแผนจะใหผ้อ.มารบัทราบ
กจิกรรมทีเ่ราท าอยู ่

ไม่แหยต่่อว่าคดิจะแกปั้ญหานี้อย่างไร 

เป็นสิง่ทีน่่าชื่นชมมาก กลุ่มกุมารได้
ท าเป็นตวัอย่าง  การชอบท าเป็นสิง่ที่
น่าชื่นชม 

  

สส. ขา้ราชการ ประชาชนมทีศันคติ
ต่อ รพ.อย่างไรบา้ง 

  

เราท าไปนานเท่าไรแลว้ 6 เดอืนแลว้  เป็นขัน้เริม่ตน้ 
ในหอผูป่้วยทีท่ ากจ็ะมกีาร
เปลีย่นแปลง  ทีย่งัไมท่ ากพ็ยายามดู
อยู่  สธ.ใหท้ าอะไรเรากท็ า  ท าใหค้น
ทีเ่ขา้มารว่มรูส้กึว่ามาอกีแลว้  ถา้ สธ.
มาชว่ยชีแ้จงคงจะดขีึน้ 

ไม่ probe ปัญหาต่อ 

สิง่ทีเ่รามดีอียู่ตรงนี้ รพ.มกีาร
ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัทราบ
อย่างไร 

ผูป่้วยเดก็กช็อบ  ผอ.เป็นหมอเดก็ 
เราตดิทีบ่อรด์ ว่าบรกิารมาตรฐาน 
บรกิารประทบัใจ  ผูป่้วยกม็าด ู

ไม่เกีย่วขอ้งกบั HA 

อะไรทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะแนะน า 
รพ.อื่น 

  

  
สะท้อนความรู้สึก 
 ชมกนัไปชมกนัมามากเกนิไป  ท าอย่างไรใหเ้ขารูส้กึว่าจรงิใจ  (จะเกดิขึน้เมื่อเรารูว้่าท าไดด้กีว่าคน
อื่น  ตวัอย่างชดัๆ คอือะไร) 
 พนัธกจิคอือะไร มใีครมาบา้ง 
 บรรยากาศน่าจะเป็นกนัเองมากกว่านี้ ไม่ค่อยอบอุ่น 
 setting เผชญิหน้า  พยายามนัง่ใหเ้ขา้มุม 
 เหมอืนสมัภาษณ์  ไม่ใช่การเยีย่ม  ต่างกนัอย่างไร 
 แตะแลว้ไม่ไดล้งลกึ  เรากจ็ะไม่ไดก้ระบวนการ 
 ถาม probe  ชอบท าตรงไหน อะไร ใครท า  ใชอ้ะไรวดั  พอ่แม่ชอบ ชอบอย่างไร  มี case เล่าใหฟั้ง
หรอืไม่  ถา้บอกว่าจะเอาไปเผยแพร่ กเ็ท่ากบัเป็นการปิดประเดน็  
 เราควรจะ probe เพือ่ใหม้ขีอ้ยนืยนัว่าเขาท าไดด้จีรงิ 
 หมอเล่นบทบาทสมมตเิพือ่ show ใหผ้อ.ทราบ  พอรบีปิดประเดน็ท าใหเ้กดิความรูส้กึ upset    



 ตอ้ง verify success และผ่านประเดน็เช่น แหมดเีหลอืเกนิ มโีครงการอื่นอกีหรอืไม่ 
 การใหโ้อกาสพดูเท่ากบัเป็นการชื่นชมต่อหน้า ผอ.   
 การไปเยีย่ม รพ.ทุกครัง้ควรม ีorientation ก่อนทุกครัง้ leader ตอ้ง fix 
 เราก าลงัใชว้ธิกีารสือ่สารในการชื่นชมคน  หลงัจากเยีย่มชมแลว้ภายใน 3 วนัตอ้งมกีาร feed back 
ทนัท ี เพือ่ใหก้ารเยีย่มมปีระสทิธภิาพ 
 leadership ตอ้งไม่เปลีย่น  ถา้เปลีย่นจะไม่ม ีcommitment 
 การวางแผนเป็นเรื่องส าคญัทีสุ่ด  ถา้อยากจะเขีย่ตอ้งกระซบิกนัขอเขีย่ต่อ  บางคนอยากจะปิด  แต่
บางคนยงัอยากจะเปิดต่อ 
  Triangulation research  แต่ละคนตคีวามตามแงมุ่มของตนเอง  ทุกคน valid หมด  แต่เราจะ
ตรวจสอบว่าน ้าหนกัของ validation มากน้อยแค่ไหน  ไม่มถีูกไม่มผีดิ   
 
 
นดั 24 มยิ. 


